

ข้าวไทยโอตพิชค่าบาท ราคาเวียดนามต่ำกว่าไทย 200 เหรียญ

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ราคาข้าวไทยปรับตัวสูงขึ้น โดยขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% ขึ้นมาอยู่ที่ตันละ 590 เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ข้าวชนิดเดียวกันของเวียดนามตันละ 390 เหรียญฯ ทั้งนี้ ราคาข้าวที่ห่างกันตันละ 200 เหรียญฯ เริ่มส่งผลให้ปริมาณส่งออกข้าวในไตรมาส 2 ปีนี้จะไม่เกิน 500,000 ตันต่อเดือน จากปกติที่ส่งออกได้ 800,000-900,000 ตัน หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อยู่ และอาจทำให้เป้าหมายส่งออกข้าวภาคเอกชนลดจาก 6.5 ล้านตัน เหลือ 6 ล้านตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ขายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล และจะจัดส่งเงินคืนให้กับกระทรวงการคลังในเดือน ม.ค. เพิ่มอีก 16,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะคืนเงินจากการขายข้าวสต็อกรัฐในไตรมาส 1 ได้ตามเป้าหมาย 39,000 ล้านบาท ส่วนการระบายสต็อกข้าวให้กับผู้ประกอบการข้าวถุง 300,000 ตันนั้น จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) เห็นชอบในหลักการก่อน โดยปริมาณการส่งออกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-5 ก.พ.56 ส่งออกไปแล้ว 448,000 ตัน เพิ่มขึ้น 24.01%

ด้านนายอนันต์ ลีลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร รายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56 ครั้งที่ 1 (นาปี) มียอดขึ้นทะเบียน 3,332,765 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ปลูก 61 ล้านไร่ กระทรวงเกษตรฯ ออกใบรับรองแล้ว 3,145,099 ครัวเรือน สำหรับปี 2555/56 ครั้งที่ 2 (นาปรัง) มียอดขึ้นทะเบียน 130,856 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ปลูก 2.8 ล้านไร่ ออกใบรับรองให้เกษตรกรแล้ว 24,117 ครัวเรือน

“ขณะนี้เกษตรกรหลายจังหวัดยังมีารับใบรับรองน้อย คาดว่าอีก 1-2 เดือนจะมีเกษตรกรมารับใบรับรองเพิ่มขึ้น”

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

โรงสียื่นพาณิชย์ร่วมประมูลข้าวรัฐ

นายมนัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอให้ผู้ประกอบการโรงสีสามารถเข้าร่วมการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลได้ด้วย เพราะมีโรงสีบางส่วนที่ประกอบธุรกิจข้าวถุง แต่ขณะนี้ไม่สามารถหาซื้อข้าวในตลาดได้ เนื่องจากชวานาส่วนใหญ่นำเข้าเข้าร่วมโครงการรับจำนำ

“ตอนนี้สมาคมโรงสีส่งหนังสือไปที่กระทรวงพาณิชย์แล้ว ถ้ามีการระบายข้าวภายในประเทศเพื่อไปทำข้าวถุง ก็ขอให้ผู้ประกอบการที่เป็นโรงสีแต่มีธุรกิจข้าวถุงด้วย ได้เข้าร่วมซื้อข้าวจากรัฐด้วย เพราะตอนนี้หาซื้อข้าวได้ค่อนข้างยาก” นายมนัสกล่าว

ด้าน น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) คาดว่าจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ซึ่งวาระการประชุมคือการพิจารณาเรื่องทั่วไปเพื่อให้การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2555/56 เป็นไปด้วยความสะดวก ซึ่งที่ประชุมจะประมวลข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้น แล้วนำไปพิจารณาแก้ไขต่อไป แต่เบื้องต้นพบว่าการดำเนินโครงการรับจำนำปีนี้มีควมราบรื่นดีมาก

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะพิจารณาการกำหนดเงื่อนไขโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2556 ที่จะมีการขึ้นต่อไป โดยโครงการข้าวเปลือกนาปี เริ่มตั้งแต่ ก.ย.2555 - มี.ค.2556 ซึ่งมีการกำหนดแนวทางเบื้องต้นว่าจะเปิดโครงการรับจำนำข้าวนาปีรอบใหม่ทันที

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุม กชช. ได้ถูกเลื่อนมาตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. จากนั้นกำหนดจะประชุมวันที่ 14 ก.พ. นี้ แต่นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ ไม่ว่าง จึงให้เลื่อนออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์ แต่ยังไม่กำหนดวันที่แน่นอน โดยวาระสำคัญข้อหนึ่ง คือ การพิจารณาอนุมัติข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร สำหรับโครงการนาปีรอบใหม่ หากช้อออกไปอาจทำให้ชาวนานำข้าวร่วมโครงการไม่ทัน

ที่มา ไทยโพสต์

พาณิชย์ปรับแผนขายข้าว เน้นระบายล้นใหญ่

นางวัชรวิญญูตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการสัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การค้าไทยปี 2013 ว่า การเดินหน้ระบายข้าวของประเทศในปี 2556 จะเน้นการขายแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีความต้องการข้าว

ส่วนเป้าหมายที่คาดว่าจะขายได้คงไม่น้อยกว่า 7 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งในปีนี้ แผนระบายข้าวจีทูจีกระทรวงพาณิชย์จะเน้นการระบายข้าวแบบล้นใหญ่ เพื่อเป็นการบริหารสต็อกข้าวไปด้วย

นอกจากนี้ ยังยืนยันว่าโกดังที่มีอยู่ทั้งระบบในส่วนของรัฐและเอกชนสามารถรองรับข้าวสารได้ปริมาณมากถึง 30 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอต่อโครงการรับจำนำข้าวแน่นอนสำหรับโครงการรับจำนำข้าวปีการผลิต 2555/56 ขณะนี้มีข้าวเปลือกที่รับจำนำมาแล้ว จำนวน 9.8 ล้านตันข้าวเปลือก และรัฐบาลได้จ่ายเงินให้กับเกษตรกรไปแล้วรวม 132,555 ล้านบาท ขณะที่ปริมาณข้าวที่มีการสีแปรสภาพแล้วจะได้ 5-6 ล้านตันข้าวสาร หากรวมกับข้าวเก่าจากโครงการปีก่อนที่มีอยู่อยู่ราว 4 ล้านตัน

ข้าวในโกดังรวมล่าสุดประมาณ 10 ล้านตัน ทั้งปลายข้าวและข้าวสาร ซึ่งการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีที่จะสิ้นสุดสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ คาดว่าจะมีข้าวเข้าโครงการเพียง 10 ล้านตันเศษ ต่ำกว่าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเมินไว้ที่ 15 ล้านตัน ส่วนชาวนาปีคาดว่าจะมีข้าวเข้าโครงการ 8-9 ล้านตัน โดยยืนยันว่าจะมีเงินเพียงพอในการรับจำนำข้าวในโครงการรัฐบาลแน่นอน ซึ่งวงเงินที่ใช้ในโครงการรับจำนำจะมาจากการระบายข้าว และจากงบประมาณของรัฐบาล

ขณะที่การคืนเงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้คืนเงินไปแล้ว 60,000-70,000 ล้านบาท ตั้งแต่ปลายปี 2555 ถึงต้นปี 2556 และคาดว่าสิ้นปีนี้จะคืนได้ 260,000 ล้านบาท ซึ่งการคืนเงินนั้นจะคืนเงินเป็นรายไตรมาส ขณะที่เงินในโครงการจำนำสินค้าเกษตรทุกชนิดใช้ไปแล้วประมาณ 300,000 ล้านบาท

ส่วนกรณีที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์มีการออกมาเสนอว่า ข้าวในโครงการรับจำนำของรัฐบาลเป็นข้าวหน้านั้น ปลัดกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่า ไม่ใช่ข้าวในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลแน่นอน เพราะข้าวที่นำมาแสดงเป็นข้าวหนึ่ง และรัฐบาลไม่ได้จำนำข้าวหนึ่ง มีแต่เพียงข้าวสารที่สีแปรสภาพจากการรับจำนำข้าวเปลือกเท่านั้น

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ส่งข้าวถุงไทยซีเลคต์ตีตลาดโลก

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เห็นชอบในหลักการให้จัดทำโครงการข้าวถุงไทยซีเลคต์ โดยจะนำข้าวสารในสต็อกรัฐบาลมาบรรจุถุงเพื่อส่งออกและจำหน่ายในร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ที่ได้รับตราไทยซีเลคต์ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคที่มีรายได้สูง หรือกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียม โดยขณะนี้กรมฯจะร่วมมือกับกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกชนิดข้าว และผู้ผลิตข้าวถุง

“เบื้องต้นจะดูวิธีการและเงื่อนไขก่อน ค่อยสำรวจร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ได้ตราไทยซีเลคต์กว่า 15,000 แห่งทั่วโลก ว่ามีความสนใจที่จะสั่งซื้อและจำหน่ายข้าวถุงปริมาณแค่ไหน โครงการนี้นอกจากต้องการให้คนทั่วโลกได้บริโภคข้าวดีของไทยแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นการผลิตข้าวที่ได้คุณภาพและลดภาระสต็อกข้าวของรัฐบาลด้วย”

นายศรีรัตนกุลกล่าวต่อว่า วันที่ 18 ก.พ.นี้ กระทรวงพาณิชย์มีกำหนดจะพบกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงพาณิชย์จะรายงานสถานการณ์และแนวทางส่งเสริมการส่งออก เพื่อให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ 8-9% ซึ่งจะใช้อีกโอกาสนี้หารือถึงผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่าด้วย ส่วนการหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ถึงผลกระทบค่าเงินบาท และแนวทางที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ นั้น ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะหารือกันเมื่อใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเด็นที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเตรียมหารือกับกระทรวงพาณิชย์ จะเน้นในเรื่องการลดอุปสรรคการส่งออก และสนับสนุนการลดภาระค่าใช้จ่ายการส่งออก หรือลดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า โดยในกลุ่มข้าว จะเสนอให้กระทรวงพาณิชย์เลื่อนการออกมาตรฐานส่งออกข้าวขาวออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่กระทรวงพาณิชย์จะประกาศใช้เดือน เม.ย.นี้ ขณะที่ผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ต้องการให้รัฐบาลดูแลไม่ให้ค่าเงินผันผวน และแข็งค่าเกินเงินสกุลต่างๆในภูมิภาค

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

เอฟเอโอชี้จำหน่ายข้าวล้นทะลุ 18.2 ล้านเมตริกตัน

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) รายงานว่า ปริมาณข้าวในสต็อกของไทยจะเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปี 2556 นี้ จากผลพวงของนโยบายรับจำนำข้าว ซึ่งอาจทำให้ไทยขาดแคลนโกดังเก็บข้าว โดยปริมาณข้าวในสต็อก ซึ่งเคยอยู่ที่เฉลี่ย 5.4 ล้านตัน ระหว่างปี 2551-2553 ได้พุ่งไปแตะ 7.8 ล้านตันในปี 2554 และเป็นที่น่าตกใจในปี 2556 นี้ ปริมาณข้าวที่สีแล้วทั้งหมดของไทยอาจพุ่งสูงถึง 40% จากปีก่อนหน้า ไปทะลุ 18.2 ล้านเมตริกตัน

“ประเทศไทยอาจประสบปัญหาขาดแคลนพื้นที่เก็บข้าว เนื่องจากแผนการระบายข้าวของรัฐบาลคืบหน้าไปอย่างเชื่องช้า และยังประสบกับภาวะความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ลดลงอีกด้วย” รายงานของเอฟเอโอ ระบุ

หน่วยงานของยูเอ็น ระบุด้วยว่า โครงการรับจำนำข้าวของไทย ส่งผลให้เกิดการปลูกข้าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และยิ่งนำไปสู่ปัญหาข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านทะลักเข้ามายังประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งจากการประมาณการตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการพบว่า จะมีข้าวทะลักเข้ามาถึง 7.5 แสนตันในปีนี้ จาก 4 แสนตันในปีที่แล้ว

เอฟเอโอ ยังคาดการณ์ว่า ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นเป็น 7.7 ล้านตันในปีนี้ เนื่องจากความพยายามระบายข้าวจากโกดังของรัฐบาล ซึ่งอาจช่วยให้ไทยกลับมาทวงตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดอันดับ 1 ของโลกได้อีกครั้ง หลังจากที่ต้องเสียแชมป์ให้กับอินเดียไปในปีที่แล้ว

รายงานของเอฟเอโอ วิเคราะห์ถึงปริมาณข้าวสำรองของไทย อันเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายรับจำนำข้าว โดยคาดการณ์เปรียบเทียบจากข้อมูลของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าไทยจะมีปริมาณข้าวที่สีแล้วทั้งหมดในปีนี้อยู่ที่ 17 ล้านตัน ขณะที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เคยเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า การรับจำนำข้าวเป็นนโยบายที่ควรคงไว้ไปอีกหลายปี

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

กรมการข้าวเร่งส่งเสริมเกษตรกรภาคเหนือปลูกข้าวญี่ปุ่น หวังส่งออกดีตลาดญี่ปุ่น

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ปัจจุบันกรมการข้าวร่วมกับภาคเอกชนหลายรายในการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวญี่ปุ่นโดยเน้นพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และลำพูน เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม และมีพื้นฐานการปลูกข้าวญี่ปุ่นมานานแล้ว ที่สำคัญกรมฯ มีศูนย์วิจัย

ข้าวเชียงรายซึ่งเป็นศูนย์วิจัยข้าวแห่งแรกที่นำข้าวญี่ปุ่นเข้ามาทดลองปลูกในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นฐานปฏิบัติการหลักในการศึกษาพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น โดยพันธุ์ที่ดีที่สุดขณะนี้คือพันธุ์ ก.วก.1 และ ก.วก.2 ได้รับการรับรองพันธุ์และได้รับการจัดอยู่ในเกรดบีบวก จากประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้รับความนิยมจากภัตตาคารของญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงใช้พื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าวเป็นพื้นที่นำร่อง และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อไป ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง ฉะนั้นขณะนี้ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน จึงได้เริ่มมีการทดลองปลูกเพื่อศึกษาผล

โดยปัจจุบันมีการปลูกข้าวญี่ปุ่นประมาณ 60,000 ไร่ทั่วประเทศ และคาดว่าจะสามารถขยายพื้นที่การปลูกเป็น 100,000 ไร่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้ภายใน 3 ปี สำหรับข้าวญี่ปุ่นพันธุ์ ก.วก.1 และ ก.วก.2 เป็นข้าวเจ้านาสวน ไม่ไวต่อช่วงแสง มีลักษณะเด่นคือให้ผลผลิตสูงในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปรับตัวได้ดีในพื้นที่ดินนาเขตภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนได้ดีกว่าข้าวญี่ปุ่นพันธุ์อื่นๆ คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี ตรงตามมาตรฐานสำหรับผู้บริโภคข้าวญี่ปุ่นราคาสูงกว่าข้าวทั่วไป นอกจากนี้ ข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกในประเทศไทยถือว่าอยู่ในระดับพรีเมียม ที่มีคุณภาพเทียบเท่าข้าวที่ปลูกในประเทศญี่ปุ่น และมีต้นทุนต่ำกว่า เชื่อว่าในอนาคตสามารถที่จะส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นได้อย่างแน่นอน

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวอีกว่า หากเกษตรกรรายใดสนใจผลิตข้าวญี่ปุ่นต้องประสานกับภาคเอกชนที่มีโรงงานอุตสาหกรรมและมีการส่งเสริมอยู่ เพื่อจะได้มีตลาดรองรับแน่นอน แต่หากสนใจเรื่องเมล็ดพันธุ์ หรือเรื่องขอเทคโนโลยีต่างๆ สามารถติดต่อศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เลขที่ 474 ม.9 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย หรือโทร.053-721578 เรามีความพร้อมที่จะจำหน่ายเมล็ดพันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย อีกทั้งมีความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีที่ผลิตข้าวญี่ปุ่น เพราะงานวิจัยนี้เราทำต่อเนื่องมากกว่า 20 ปีแล้ว

“ข้าวญี่ปุ่น” นับว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่าจับตามอง และมีอนาคตไกล เพราะไม่เพียงช่วยลดการนำเข้าได้เท่านั้น ในอนาคตยังสามารถส่งออกนำเงินเข้าประเทศได้อีกด้วย

[ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-7 ก.พ. 2556 มีจำนวน 73,931 ตัน มูลค่า 32.343 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 7 ก.พ. 2555 เวียดนามส่งออกรวม 478,155 ตัน มูลค่า 215.855 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 48.3% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 22.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 322,422 ตัน มูลค่า 175.914 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) ทั้งนี้ ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา สมาชิกสมาคมได้ลงนามในสัญญาเพื่อการส่งออกข้าวประมาณ 1.24 ล้านตัน นอกจากนี้ยังมีสัญญาค้างส่งมอบอีก 637,000 ตัน ที่ได้ทำสัญญาขายข้าวเมื่อปีที่ผ่านมา

[ที่มา Riceonline.com](#)

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งอินเดีย (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวของรัฐบาล ณ วันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา มีจำนวน 35.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 31.8 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวในขณะนี้ มีจำนวนมากเป็น 2.5 เท่าของสต็อกขั้นต่ำและสต็อกทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาล (The buffer norms and strategic reserve) ซึ่งกำหนดไว้ที่ 14 ล้านตันข้าวสาร

สำหรับสต็อกธัญพืชโดยรวมของรัฐบาล ณ วันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา มีจำนวน 66.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 55.3 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในจำนวนนี้เป็นสต็อกข้าวสาลีจำนวน 30.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับจำนวน 23.4 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ม.ค. 2556 มีจำนวน 2.52 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศประมาณ 74 วัน) ลดลง 4% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 2.62 ล้านตัน และลดลง 3.4% จากจำนวน 2.61 ล้านตัน ในเดือน ธ.ค. 2555

สต็อกข้าวในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 590,000 ตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภค 17 วัน ซึ่งต่ำกว่าสต็อกขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดให้ NFA ต้องมีสต็อกข้าวเพียงพออย่างน้อย 30 วัน) ลดลง 43% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 1.04 ล้านตัน และลดลง 1.1% จากเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา

สต็อกในคลังเอกชน (commercial warehouses) มีจำนวน 620,000 ตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภค 18 วัน) เพิ่มขึ้น 2.9% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลง 10% จากเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา และสต็อกในภาคครัวเรือน (household stocks) มีจำนวน 1.31 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภค 39 วัน) เพิ่มขึ้น 33.3% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลง ประมาณ 1% จากเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraqi Trade Ministry) ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยอิรักตกลงซื้อข้าวจำนวน 140,000 ตัน จากบริษัท Saif International, Louis Dreyfus และ Olam International โดยเป็นข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยจำนวน 80,000 ตัน ราคา 553.25 เหรียญสหรัฐต่อตัน (C&F) ซื้อจากอุรุกวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 697 เหรียญสหรัฐต่อตัน (C&F) และซื้อจากอาร์เจนตินาจำนวน 30,000 ตัน ราคา 689 เหรียญสหรัฐต่อตัน (C&F)

สำหรับการประมูลซื้อข้าวขาวเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ที่ผ่านมา อิรักตกลงซื้อข้าวจากประเทศไทยจำนวน 80,000 ตัน ในราคา 568 เหรียญสหรัฐต่อตัน (C&F) (รวมแล้วในปี 2555 อิรักซื้อข้าวจากไทยรวม 1,000,000 ตัน)

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2555/56 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 465.8 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 465.02 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2554/55 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของประเทศจีนในปี 2555/56 จะเพิ่มเป็น 143.0 ล้านตันข้าวสาร จากในปี 2554/55 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 140.7 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่อินเดียจะมีผลผลิตมีเพียง 99 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปี 2554/55 ที่คาดว่าจะมีผลผลิต 104.3 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศบังคลาเทศ ปากีสถาน สหรัฐฯ บราซิล อียิปต์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2555/56 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.5 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศเกาหลีใต้ กัมพูชา และพม่า

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2555/56 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 469.31 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2554/55 ที่มีจำนวน 458.25 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะลดลงจาก 105.5 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2554/55 เป็น 101.9 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกจะเพิ่มขึ้นเป็น 11.63 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2554/55 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 9.33 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2556 จะมีปริมาณ 37.13 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 39.02 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555 โดยคาดว่าไนจีเรียจะนำเข้าจำนวน 2.7 ล้านตัน ลดลงจากปี 2555 ที่นำเข้าถึง 3.4 ล้านตัน ส่วนอินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้าลดลงเหลือ 0.8 ล้านตัน จากที่ในปี 2555 มีการนำเข้า 1.96 ล้านตัน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน เท่ากับปี 2555 ที่นำเข้าประมาณ 1.5 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.22 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.8 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.45 ล้านตัน และมาเลเซียคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.05 ล้านตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2556 ประเทศไทยจะส่งออก 8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่ส่งออกเพียง 6.945 ล้านตัน ในขณะที่คาดว่าเวียดนามจะส่งออก 7.4 ล้านตัน ลดลงจากปี 2555 ที่มีการส่งออกถึง 7.7 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2556 จะส่งออกได้ 7.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2555 ที่ส่งออกได้ประมาณ 10.25 ล้านตัน ขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.8 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.45 ล้านตัน ในขณะเดียวกันก็คาดว่าจะประเทศกัมพูชาจะส่งออก 0.825 ล้านตัน พม่าคาดว่าจะส่งออก 0.6 ล้านตัน อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน

ที่มา USDA

